

## สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

### ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดู ตำบลลิ้นช้าง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อ – สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นางสุลณี จุฑิน/ เกษตรอำเภอท่าศาลา
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	119 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ทุเรียนหมอนทอง
พื้นที่ผลิต (ไร่)	ให้ผลผลิตแล้ว 1,100 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 1,100 ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน – ไร่ นอกเขตชลประทาน 1,100 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	30,000 บาท/ไร่
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	100 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	ได้รับรองมาตรฐาน GAP 119 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย) แบ่งกลุ่มย่อยจำหน่าย
ผู้รับซื้อ	บริษัทเฮียน้อย – เฮียตี้ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด 2) บริษัท เจ็ททิพย์ 3) บริษัท ฌรงค์ศิลป์ 4)เฮียสมบูรณ์ 5) เฮียมาโนช 6) บริษัทโทวงค์ และพ่อค้าคนกลาง
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม / วิสาหกิจชุมชน

### เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 30,000 บาท/ไร่ ลดเหลือ 22,500 บาท/ไร่
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 2,500 กก./ไร่/ปี เพิ่มเป็น 3,000 กก./ไร่/ปี
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	GAPเพิ่มขึ้นจาก 80 ราย เป็น 119 ราย
ตลาด	- ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 36 แหล่งเป็น 40 แหล่ง และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เช่น QR code บาร์โค้ด
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กร

### การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/ตลาด/จัดเก็บข้อมูล	ไม่ระบุ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/จัดเก็บข้อมูล	126,500 บาท
สำนักงานประมงจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานปศุสัตว์	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	ข้อมูลแปลง	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีครัวเรือน	ไม่ระบุ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้/ปัจจัยการผลิต/เครื่องมือ/อุปกรณ์	918,755 บาท
โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่	ถ่ายทอดความรู้//พัฒนาแหล่งน้ำ	ไม่ระบุ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ รับผิดชอบ	ถ่ายทอดความรู้/ตรวจแปลงตามระบบ GAP	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรที่รับผิดชอบ	จัดเก็บข้อมูล	ไม่ระบุ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง	แหล่งน้ำ	ไม่ระบุ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดชุมพร (ผึ้ง)	ถ่ายทอดความรู้	15,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	ถ่ายทอดความรู้/พืชแซม	24,000 บาท
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (โครงการตามแผนความต้องการของ ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59)	สร้างศูนย์บริการศัตรูพืชชุมชน	602,850 บาท
<b>หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ</b>		
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พัฒนาแหล่งน้ำ	1,200,000 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดอื่นๆ	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร	สินเชื่อ	ไม่ระบุ
<b>หน่วยงานภาคเอกชน</b>		
สหกรณ์การค้า	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ถ่ายทอดความรู้	10,000 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย (ไสใหญ่)	ถ่ายทอดความรู้	30,000 บาท

### ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. สภาพแวดล้อมในการผลิต เช่น เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเกิดปัญหาดินเป็นกรด มีการใช้น้ำบาดาลปริมาณมาก
2. ปัจจัยการผลิต เช่น ราคาปุ๋ยและสารปรับปรุงบำรุงดินมีราคาค่อนข้างสูง เกษตรกรใช้ตามคำแนะนำจากร้านค้า บางชนิด ไม่จำเป็นสิ้นเปลือง การทำทุเรียนทวายใช้เงินทุนค่อนข้างสูง และแรงงานในพื้นที่หายาก
3. เทคโนโลยีการผลิต เช่น การเตรียมดินต้องยกร่องทำให้ต้นทุนสูง วัสดุปรับปรุงดินราคาค่อนข้างสูง การใช้ปุ๋ยค่อนข้างสูงตามคำแนะนำของร้านค้า ระบบน้ำใช้สปริงเกอร์อุปกรณ์ต้นทุนสูง เกษตรกรยังมีทักษะในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวน้อย
4. การตลาด เช่น พ่อค้าคนกลางกำหนดเกรด ไม่มีจุดรวบรวมผลผลิต
6. การบริหารจัดการ เช่น การกระจายตัวของสมาชิกอยู่ครอบคลุมทั้งตำบลการยกแก่การติดต่อสื่อสาร